

สรุปผลการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับทีมวิทยากรนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานอื่น)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	บ.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	พันตำรวจตรี วรชิต	บุญส่ง	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	ชก.	การประชุมสัมมนา	โครงการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช.	เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ การยอมรับ และความร่วมมือประสานงาน ดำเนินงานที่ดีต่อกัน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการดำเนินงาน ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางและวิธีการประสานข้อมูล	ณ โรงแรมเทวราช ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	๒๒ ก.พ. ๖๕	๒๔ ก.พ. ๖๕	๓ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.		✓					
๒	นายวรพล	มธุรสเมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กท.	สัมมนา	เรื่อง "Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ"	เพื่อพัฒนาข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ให้มีสมรรถนะเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาบริการวางแผน และนักปฏิบัติ รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐ	ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	๒๑ ก.พ. ๖๕	๒๑ ก.พ. ๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร.		✓					
๓	นางสาววราณิษฐ์	เอกสิริพงศ์กาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ การ	คท.	สัมมนา	เรื่อง "Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ"	เพื่อพัฒนาข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ให้มีสมรรถนะเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาบริการวางแผน และนักปฏิบัติ รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐ	ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	๒๑ ก.พ. ๖๕	๒๑ ก.พ. ๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร.		✓					
๔	นางศรีภูพาน	ชัชดิภัย	นิติกร ชำนาญการ	กม.	สัมมนา	เรื่อง "Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ"	เพื่อพัฒนาข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ให้มีสมรรถนะเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาบริการวางแผน และนักปฏิบัติ รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐ	ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	๒๑ ก.พ. ๖๕	๒๑ ก.พ. ๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร.		✓					
๕	นายอรรถบุตร	ก๊อนแก้ว	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คต.๑	สัมมนา	เรื่อง "Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ"	เพื่อพัฒนาข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ให้มีสมรรถนะเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาบริการวางแผน และนักปฏิบัติ รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐ	ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	๒๑ ก.พ. ๖๕	๒๑ ก.พ. ๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร.		✓					

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ บข. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๕ ราย แยกเป็นฝึกอบรม - ราย ประชุม ๑ ราย สัมมนา ๔ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๒ หลักสูตร